

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY NINH THUẬN

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  
**HỒ CHÍ MINH**

VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN  
THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI  
ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025

*(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể,  
cơ quan, đơn vị năm 2024)*



*Ninh Thuận, tháng 01 năm 2024*

**HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  
VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN  
THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH  
LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025**



BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY NINH THUẬN

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH

HỒ CHÍ MINH

VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN  
THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI  
ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIV,  
NHIỆM KỲ 2020-2025

*(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể,  
cơ quan, đơn vị năm 2024)*

*Ninh Thuận, tháng 01 năm 2024*



## *Lời nói đầu*

**T**hực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về *đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*; Chuyên đề toàn khóa “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*” và Kế hoạch số 259-KH/TU, ngày 02/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024.

Để tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tuyên

giáo Tỉnh uỷ biên soạn và phát hành tài liệu chuyên đề năm 2024: ***“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025”***.

Việc thực hiện chuyên đề trên nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung chuyên đề gồm 02 phần:

*Phần thứ nhất:* Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

*Phần thứ hai:* Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong quá trình biên soạn và phát hành tài liệu, khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong nhận được ý kiến góp ý của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên để lần xuất bản sau được tốt hơn.

Xin trân trọng giới thiệu chuyên đề đến các đồng chí và quý bạn đọc !

***Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Ninh Thuận***



## *Phần thứ nhất*

# **TU TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC**

Yêu nước là một truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam. Lịch sử dân tộc hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã minh chứng truyền thống yêu nước luôn đứng đầu trong hệ các giá trị tinh thần của dân tộc, luôn đồng hành cùng dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước. Trong đó, thi đua yêu nước là vấn đề có tính quy luật của hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, đề cao vị trí, tầm quan trọng của truyền thống yêu nước và các phong trào thi đua yêu nước.

## **I- TU TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC**

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống quan điểm của Người về

thi đua yêu nước, được hình thành trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về thi đua, thi đua xã hội chủ nghĩa, vai trò của quần chúng kết hợp với truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc, cùng với đường lối và thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã minh chứng sâu sắc những vấn đề liên quan đến thi đua yêu nước, từ bản chất thi đua, nội dung thi đua, cách thức thi đua, mức thi đua, ý nghĩa thi đua, lực lượng thi đua, động lực thi đua... Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta học tập và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

## **1. Quan điểm về thi đua yêu nước**

Những quan điểm chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước: *Thi*

*đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất; đây là một quan điểm thể hiện sự sáng tạo độc đáo trong tư tưởng về thi đua, thể hiện cách nhìn sâu rộng và là một sự phát triển mới về thi đua. Thi đua phải có sự tham gia rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân, tư tưởng trên được thể hiện rõ trong Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, ngày 11/6/1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu cho phong trào hành động cách mạng mới của toàn dân.*

Kể từ đó đến nay, mọi thành quả của cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta đều gắn liền với việc tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. *Phong trào thi đua phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, thi đua không phải chỉ một giai đoạn, một thời kỳ mà phải thường xuyên, liên tục, kết thúc đợt này chuyển ngay sang đợt khác cao hơn, chất lượng hơn nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của cách mạng.*

*Thi đua phải có mục đích, mục tiêu; thi đua phải có kế hoạch cụ thể; sau khi đã xác định mục đích thi đua, bất kỳ phong trào thi đua nào cũng phải xác định mục tiêu, kế hoạch phân đấu một cách cụ thể, khoa học, gắn liền với nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu và đời sống của Nhân dân.*

*Thi đua xây dựng con người mới, thi đua phát huy sáng kiến, phổ biến rộng rãi điển hình, sáng kiến kinh nghiệm tiên tiến; theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn thi đua phát triển rộng rãi phải dựa vào lực lượng và tinh thần của Nhân dân, phải giáo dục bồi dưỡng, lấy thi đua làm trường học xây dựng con người mới. Chính những con người được tôi luyện, trưởng thành trong các phong trào thi đua yêu nước là hạt nhân thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.*

*Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng đắn; phải chú trọng khen thưởng kịp thời; để phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ,*

liên tục đồng thời thu được hiệu quả cao, cần có sự lãnh đạo thống nhất và có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể nhân dân; phải khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời để khuyến khích mọi người hăng hái tham gia phong trào thi đua, phấn đấu làm tròn nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng; các phong trào thi đua đã có tác dụng to lớn, thiết thực, động viên khích lệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức đoàn kết, phấn đấu, không quản hy sinh gian khổ, đem hết tài năng, trí tuệ và sức lực phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

## 2. Mục đích thi đua yêu nước

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục đích của thi đua yêu nước là để thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu của mỗi thời kỳ cách mạng trong tình hình và điều kiện lịch sử cụ thể; là *“Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”*<sup>1</sup>. Kết quả đầu tiên của thi đua yêu nước sẽ là: *“Toàn dân đủ ăn, đủ mặc; toàn dân biết đọc, biết viết; toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt ngoại xâm; toàn quốc sẽ thống nhất, độc lập hoàn toàn”*<sup>2</sup>; làm cho nước nhà nhanh giành được độc lập, tự do, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, đời sống Nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Mục đích thi đua đã rõ ràng, kế hoạch thi đua cụ thể, sát hợp, nhưng để phong trào thi đua yêu nước thực sự sôi nổi, ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch,

---

1. Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, NXB CTQG, HN. 2002, tr.444.

2. Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, NXB CTQG, HN. 2002, tr.445.

đi đến thắng lợi cuối cùng thì mỗi người dân Việt Nam với bốn phận của một người công dân phải tích cực, tự giác thi đua với tinh thần quật cường, lòng yêu nước và ý chí quyết tâm cao. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ các cấp *“Phải cụ thể, phải kịp thời, phải thiết thực, phải có trọng điểm và nắm chắc tình hình. Phải chống tư tưởng ngại khó khăn, tư tưởng ỷ lại”*<sup>3</sup>.

### **3. Nội dung thi đua yêu nước**

Phải toàn diện, phải xuất phát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, phải thiết thực, ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp, hướng vào cải tạo và xây dựng con người mới, hướng vào giải quyết những vấn đề cơ bản, thiết thực của Nhân dân; thi đua phải gắn với công việc hằng ngày của mỗi người.

Để đi đến kết quả tốt đẹp, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: *“Các cụ phụ lão thi đua*

---

3. Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 10, NXB CTQG, HN. 2011, tr. 213.

*đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc; các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn; đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp; đồng bào công nông thi đua sản xuất; đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh; nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự Nhân dân; bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng”.* Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc; phong trào sôi nổi<sup>4</sup>.

Như vậy, nội dung cốt lõi, cũng như bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân vào hành động yêu nước, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc cách mạng, thực hiện tốt hơn công việc hàng ngày.

---

4. Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, NXB CTQG, HN. 2002, tr.445.



#### 4. Lực lượng và cách tổ chức phong trào thi đua yêu nước

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách làm là dựa vào: “*Lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây: Hạnh phúc cho dân*” vì vậy, bốn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh bất kỳ việc làm gì, đều phải thi đua như nhau: “*Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều*”<sup>5</sup>.

Các phong trào thi đua yêu nước cần phải đa dạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự giác, sáng tạo và sức lực của các tầng lớp nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng cụ thể. Vì vậy, theo Hồ Chí Minh, lực lượng của phong trào thi đua yêu nước là toàn thể Nhân dân: “*Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái trai; bất kỳ giàu nghèo, lớn, nhỏ đều phải trở nên một người chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa*”. Thực hiện khẩu hiệu: “*Toàn*

---

5. Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, NXB CTQG, HN. 2002, tr.444.

*dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến*". Trong cuộc thi đua ái quốc, chúng ta *"Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc"*<sup>6</sup>.

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, do đó phong trào thi đua yêu nước cần phát huy sức mạnh của toàn dân, tạo được sự tham gia tích cực của Nhân dân, làm cho thi đua yêu nước trở thành phong trào hành động cách mạng của Nhân dân, của mọi tầng lớp xã hội. Người chỉ rõ: *"Với lòng nồng nàn yêu nước và lực lượng vô cùng tận của Nhân dân ta, cuộc thi đua ái quốc nhất định sẽ thành công to"*<sup>7</sup>. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định lực lượng có sức mạnh vô địch trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc đó là do Nhân dân. Thi đua yêu nước có trở thành phong trào cách mạng hay không, có mang lại lợi ích thiết thực cho cách mạng hay không phụ thuộc vào quần chúng Nhân

---

6. Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, NXB CTQG, HN. 2002, tr.444 - 445.

7. Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, NXB CTQG, HN 2011, tr 441.

dân, không có sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân, không được Nhân dân tự giác, tự nguyện tham gia thì thi đua yêu nước không thể tồn tại và phát triển.

Thực tiễn đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ý thức được sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Điều này được kế thừa, đúc kết từ lịch sử của dân tộc, đó là *chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân*, hay *dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong*. Thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ đầy nhiệt huyết cách mạng, mãi mãi tỏa sáng, dẫn đường toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn

dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

## **II- VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀO THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM**

Thời gian qua, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhân dân ta vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng. Các phong trào thi đua đã động viên các tầng lớp nhân dân vượt qua gian nan, thử thách và trở thành động lực to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

**1. Vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong từng giai đoạn cách mạng**

Từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ

tịch Hồ Chí Minh, cả nước đã đẩy lên các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi. Lịch sử cách mạng Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất đất nước, qua thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và trên cả nước sau đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã in đậm hình ảnh các phong trào thi đua trên khắp các mặt trận, từ tiền tuyến đến hậu phương, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược; trên khắp các lĩnh vực; trong các tầng lớp Nhân dân, các cấp, các ngành.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực. Trên tiền tuyến, các chiến sĩ thi đua chiến đấu lập công; ở hậu phương, Nhân dân thi đua tăng gia sản xuất giỏi để vừa diệt “*giặc đói*”, diệt “*giặc dốt*” và diệt “*giặc ngoại xâm*”. Các phong trào “*Ba sẵn sàng*”, “*Ba đảm đang*”, “*Năm xung phong*”,

*“Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần”, “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”*,... đã thực sự trở thành động lực mạnh mẽ và hành động cách mạng thiết thực, góp phần đưa các cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống xâm lược đến thắng lợi hoàn toàn, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa xuân năm 1975. Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ này đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng của mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lứa tuổi, tạo động lực to lớn, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, hướng vào các nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu là các phong trào: *“Tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân”*, *“Tất cả vì công cuộc xây dựng và bảo*

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. Các phong trào thi đua hướng vào việc giải quyết những nhiệm vụ khó khăn nhất của cả nước và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Trong những năm gần đây, chủ đề “*Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc*” đã được các địa phương, các cấp, các ngành hưởng ứng tích cực, bằng nhiều phong trào thi đua cụ thể, liên tục, thiết thực, có tác động lan toả rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, góp phần huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu là các phong trào “*Lao động giỏi, lao động sáng tạo*”, “*Thi đua quyết thắng*”, “*Vì an ninh Tổ quốc*”, “*Dạy tốt, học tốt*”, “*Dân vận*

*khéo*”; đặc biệt là 3 phong trào thi đua trọng tâm: “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*”, “*Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển*”, “*Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau*”...

## **2. Vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách về công tác thi đua - khen thưởng**

Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã xây dựng, ban hành kịp thời nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt là qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, về tổ chức



các phong trào thi đua yêu nước đã được ban hành và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đất nước trong tình hình mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng, như: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 3/6/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng... Quốc hội ban hành Luật Thi đua, Khen thưởng (2003); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (2013); Luật Thi đua, khen thưởng (2022). Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng...

Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, phát động phong trào thi đua yêu nước ngày một hoàn thiện, bám sát yêu cầu của thực tiễn đất nước, đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng.

Qua thực tiễn các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên

mọi lĩnh vực đời sống xã hội và khắp mọi miền của Tổ quốc, đó là, những tấm gương lao động điển hình trên các công trình xây dựng, trong các nhà máy, đơn vị sản xuất, kinh doanh cũng như trên các mặt trận văn hoá, khoa học, y tế, giáo dục,... nhiều tập thể và cá nhân tài năng, sáng tạo, có đạo đức kinh doanh, chấp hành pháp luật, làm lợi cho đất nước... Trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, biên phòng, hải quan, kiểm lâm sẵn sàng hy sinh trên mặt trận phòng, chống tội phạm, lâm tặc, buôn lậu...

Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua đã thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát huy tài năng, trí tuệ, sáng kiến, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam.

## *Phần thứ hai*

# **VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025**

## **I- Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUÊ HƯƠNG NINH THUẬN**

Phát động phong trào thi đua trên nền tảng tinh thần yêu nước là một tư tưởng rất đúng đắn, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm động viên đến mức cao nhất sức mạnh của toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân

ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Thấm nhuần lời kêu gọi của Người, trong suốt những năm qua, tỉnh Ninh Thuận luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhân tố quan trọng, là nguồn động lực to lớn để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh không ngừng nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, bứt phá vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc

phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương và đất nước.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục khẳng định: *“Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong mọi tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt”*. Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, ban hành các quy định về thi đua, khen thưởng, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, cơ quan, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, Đại hội thi đua cấp tỉnh theo đúng chỉ đạo. Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua 05 năm, hàng năm để thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh<sup>8</sup>.

Tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*”, “*Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển*”, “*Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*”, “*Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở*”; các phong trào thi đua chuyên đề như: “*Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp*”; “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”; Thi đua “*Xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm*”; “*Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ*”; “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ*

---

8. Kế hoạch số 4614/KH-UBND ngày 22/12/2020 phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) phát huy tinh thần lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV; Kế hoạch số 2590/KH-UBND ngày 27/5/2021 về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2022 phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992 - 01/4/2022).

quốc” ... gắn với việc “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, các cuộc vận động lớn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động: “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”, cuộc vận động ủng hộ Quỹ “*Vì Người nghèo*”. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua: “*Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc*”, Bảo vệ “*Vùng xanh*” trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thi đua đặc biệt “*Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19*” và các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6) hằng năm... đã mang lại những kết quả to lớn, thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, hăng say lao động trong toàn tỉnh.

Các phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành



động; nâng cao ý thức văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp và hiện đại.

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trong bối cảnh có những cơ hội, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn; trong bối cảnh đó, Đảng bộ Ninh Thuận với quyết tâm chính trị cao, chủ động, kịp thời nắm bắt thời cơ, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chủ trương phát triển nhanh các nhóm ngành đột phá, trụ cột về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án động lực thay thế... đã đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Kinh tế - xã hội duy trì ổn định và tăng trưởng khá; GRDP bình quân tăng 9,28%/

năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước và khu vực Duyên hải Nam Trung bộ; quy mô nền kinh tế tăng nhanh, gấp 1,5 lần so năm 2020, bằng 78,9% mục tiêu đề ra. Chủ trương xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước theo Nghị quyết 20-NQ/TU của Tỉnh ủy đạt kết quả tích cực; tiếp tục khẳng định là động lực cho tăng trưởng kinh tế tỉnh, chiếm tỷ trọng 22,2% GRDP của tỉnh, đóng góp 23,5% tổng thu ngân sách. Các tiềm năng, lợi thế, khâu đột phá về năng lượng, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch... được tập trung thực hiện và phát huy hiệu quả. Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư; thu hút đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường được đẩy mạnh; các dự án trọng điểm, động lực được đẩy nhanh tiến độ. Các cơ chế chính sách phục hồi và phát triển kinh tế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh phát huy hiệu quả.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm 1,72% (kế hoạch giảm 1,5-2%); tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia 59,4% (kế hoạch 59-60%); tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 96,9% (kế hoạch 96-97%); có 04 xã nông thôn mới nâng cao (kế hoạch 4-5 xã). Tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện quan trọng, nhất là tổ chức Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023 thành công, tạo lan tỏa tốt và mang lại hiệu quả tích cực.

Quốc phòng - an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các cấp an toàn, đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo với tinh thần chủ động,

sâu sát, quyết liệt, toàn diện, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quyết liệt trong chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên không ngừng nâng lên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ bản đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp không ngừng được nâng lên.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng

rõ nét; sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

## **II- VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC, TIẾP TỤC NÂNG CAO HƠN NỮA CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025**

Năm 2024 xác định là năm “tăng tốc”, có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, dự báo bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, các cấp

ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

*Thứ nhất*, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và hành động. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị, trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tạo thành các phong trào hành động cách mạng sâu rộng, ra sức thi đua

thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

*Thứ hai*, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát và triển khai quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp sau hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 để cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, giải pháp trọng tâm, đột phá tổ chức triển khai thực hiện sát hợp, hiệu quả.

*Chú trọng triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024:*

(1) Tiếp tục ưu tiên, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, tập trung vào 03 khâu đột phá và 06 lĩnh vực trọng tâm ưu tiên, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 11 - 12%.

(2) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh.

(3) Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng đô thị, hạ tầng số.

(4) Tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường năng lực nội sinh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm, thương mại điện tử, các



ngành, lĩnh vực mới nổi, các mô hình kinh doanh mới, hiệu quả.

(5) Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực các ngành, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

(6) Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

(7) Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

(8) Thúc đẩy phát triển liên kết vùng, thực hiện nghiêm quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

(9) Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

(10) Tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

(11) Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.

(12) Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra: Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng,

ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, kinh tế biển là động lực, đưa quy mô nền kinh tế đến cuối nhiệm kỳ tăng 1,9 lần so với năm 2020. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đến năm 2025, là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, là một trong những trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Đến năm 2030, trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, có thu nhập cao.

*Thứ ba*, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, triển khai các phong trào thi đua, gắn với khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước, tạo bút phá, nâng cao năng suất, chất lượng công việc. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm,

dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Phát huy phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nâng cao vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nguồn lực, sức sáng tạo của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xây dựng các phong trào thi đua cần đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, có giá trị và ý nghĩa thực tiễn gắn với các nhiệm vụ chính trị quan trọng, phù hợp điều kiện thực tiễn công tác, đặc điểm tính chất công việc của từng ngành, địa phương, đơn vị. Các tiêu chí thi đua cần cụ thể, khắc phục bệnh thành tích, hình thức.

*Thứ tư*, thường xuyên quan tâm, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tiêu biểu, điển hình mới; tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua. Thực hiện đồng bộ: Phát hiện - bồi dưỡng -

tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

*Thứ năm*, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua. Bố trí, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kiến thức, kinh nghiệm. Kiện toàn tổ chức, bộ máy thi đua, khen thưởng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

## KẾT LUẬN

**H**ọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là một nội dung rất quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành cao trào hành động cách mạng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Để triển khai có hiệu quả chuyên đề năm 2024: “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025*”, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận

Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh cần tập trung triển khai có hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung, vấn đề trọng tâm của chuyên đề bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, sáng tạo nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị và từng cá nhân trong tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần, ý thức trách nhiệm, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước, tạo bút phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

# MỤC LỤC

<i>Lời nói đầu</i> .....	5
<i>Phần thứ nhất</i>	
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC .....	8
I- Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.....	8
1. Quan điểm về thi đua yêu nước.....	9
2. Mục đích thi đua yêu nước.....	13
3. Nội dung thi đua yêu nước .....	14
4. Lực lượng và cách tổ chức phong trào thi đua yêu nước.....	16
II- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.....	19
1. Vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong từng giai đoạn cách mạng.....	20
2. Vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách về công tác thi đua - khen thưởng .....	23



## ***Phần thứ hai***

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ  
THI ĐUA YÊU NƯỚC, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN  
THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI  
HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ  
2020-2025 ..... 27

I- Ý nghĩa, tầm quan trọng của thi đua yêu nước  
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương  
Ninh Thuận ..... 27

II- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua  
yêu nước, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu  
quả các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng  
lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần  
thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 ..... 36

***Kết luận*** ..... 45

**CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN  
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY**

**CHỈ ĐẠO BIÊN TẬP, BIÊN SOẠN  
TRẦN MINH NAM**

Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy,  
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

**BIÊN TẬP NỘI DUNG**

**NGUYỄN VĂN MƯỜI**

Phó Trưởng ban Thường trực,  
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

**NGUYỄN PHI LONG**

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

**BIÊN SOẠN NỘI DUNG**

**PHÒNG TUYÊN TRUYỀN**

- Đường Thị Minh Hiền.
- Nguyễn Quang Lịch.
- Nguyễn Khắc Nguyên.

**TRÌNH BÀY VÀ SỬA BẢN IN  
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN,  
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY**

*In 1.850 cuốn, khổ 10 x 14,5cm,  
tại Công ty Cổ phần In Ninh Thuận.  
Giấy phép xuất bản số 01/GP-STTTT  
do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận,  
cấp ngày 24/01/2024  
In xong và nộp lưu chiểu tháng 01/2024.*

**HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH**

# **HỒ CHÍ MINH**

**VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN  
THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI  
ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025**

